

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa:

- Các đồng chí lãnh đạo các cấp.
- Cô, bác, anh, chị cử tri huyện Bến Cầu thân mến.

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Ủy ban Bầu cử, đã tạo điều kiện cho tôi được phát biểu về chương trình hành động của mình với tư cách là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trước cô bác, anh chị cử tri.

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cô bác, anh chị cử tri trong buổi gặp gỡ hôm nay.

Kính thưa các cô bác, các anh chị cử tri!

Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Nga, hiện là Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng. Trong những năm qua công tác tại Sở Xây dựng, tôi đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, làm việc hết lòng phục vụ người dân.

Nay được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương đề cử tôi vào danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sau ba lần hiệp thương bầu chọn. Đây là một điều vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn hơn đối với bản thân, tôi nhận thức sâu sắc rằng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề ra và quyết tâm hoàn thành các nội dung chương trình hành động của mình như sau:

1. Lắng nghe ý kiến của nhân dân, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Tăng cường sự gần gũi với cử tri, đặt mình vào vị trí của cử tri để lắng nghe suy nghĩ và hành động có hiệu quả những gì mà cử tri, nhân dân tin tưởng gửi gắm. Từ đó có cơ sở chọn lọc, kiểm tra, giám sát và đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp thỏa đáng nhằm khắc chế được các tiêu cực phát sinh trong xã hội.

2. Dành nhiều thời gian tiếp xúc, gần bó mật thiết với cô bác cử tri, liên hệ thường xuyên với cô bác để nắm bắt thực tiễn, tâm tư nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực, khách quan ý kiến, kiến nghị của bà con đến các cơ quan nhà nước. Chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn trả lời và giải quyết kịp thời

các kiến nghị, bức xúc của cử tri. Trường hợp cấp thiết, sẽ tham mưu UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi ý kiến đến các Bộ, ngành liên quan của Trung ương những vấn đề mà cô bác cử tri quan tâm.

3. Nói ít, làm nhiều và làm đến nơi đến chốn có hiệu quả đạt được cử tri kỳ vọng. Nghiên cứu kỹ các văn bản của kỳ họp để tham gia góp ý, thảo luận những vấn đề trọng đại của tỉnh nhà, cũng như của địa phương về những vấn đề bức xúc hiện nay của bà con như công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển đô thị, chính sách phát triển nhà ở, chính sách về ổn định thị trường bất động sản đảm bảo gắn liền an sinh xã hội tránh hiện tượng đẩy giá, đầu cơ trục lợi bất hợp pháp, các vấn đề về tranh chấp khiếu kiện, ...

4. Góp phần cùng với chính quyền địa phương cấp huyện, xã kiến nghị các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện quan tâm, giải quyết những quyền lợi chính đáng của chính quyền và người dân địa phương, nhất là việc tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng khu đô thị Mộc Bài ngang tầm các đô thị cửa khẩu quốc tế trong nước, nâng cấp huyện Bến Cầu thành thị xã thuộc tỉnh; đầu tư tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn nhằm thúc đẩy vận tải qua biên giới cửa khẩu Mộc Bài; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới sạch, đẹp gắn liền với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; rà soát cải cách thủ tục hành chính ngành Xây dựng và các ngành liên quan nhằm giảm phiền hà, những nhiễu cho doanh nghiệp và người dân, ... Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực tham gia cùng với chính quyền vận động các nguồn lực xã hội hoá để góp phần chăm lo cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, xã, ...

Là một cán bộ nữ, khi tham gia vào hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi có điều kiện trực tiếp đề xuất các chính sách cho phụ nữ và trẻ em phù hợp nhằm thực hiện tốt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, cụ thể là thực hiện Luật Bình đẳng giới trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, ... để phụ nữ có điều kiện trở thành những người vợ, người mẹ hạnh phúc và trẻ em trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Dù ở cương vị nào, tôi sẽ tiếp tục tích cực đóng góp công sức của mình vào công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước và đổi mới hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tăng cường tiếng nói của phụ nữ và bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong gia đình.

5. Với tinh thần lấy dân làm gốc, gần gũi, sâu sát và tôn trọng ý kiến của người dân, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu hành động của bản thân và lĩnh vực do mình được giao phụ trách. Với tinh thần cầu thị, tôi sẽ cống hiến hết

mình vì sự phát triển của quê hương và đất nước, xứng đáng là người đại biểu tin cậy của nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN tỉnh đã tạo điều kiện cho tôi được phát biểu chương trình hành động của mình nếu được làm đại biểu Hội đồng nhân dân. Cảm ơn cô bác, anh chị cử tri đã dành chút thời gian quý báu để lắng nghe ý kiến phát biểu của tôi. Tôi rất mong được lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cô bác, anh chị cử tri gửi gắm cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân và mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cô bác, anh chị cử tri.

Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, cô bác, anh chị cử tri.

Trân trọng kính chào!